
   

 

 
 
 

  
   

   
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
    

     
  

     
   
    

     
      

  
   

    
 

  
   

   
 

  

  
        

      
       

       
 

         
   

 

    
 

         
           
             

 

     
 

 

     
 

FFORWM CYLLIDEB YSGOLION 
Dydd Mawrth, Ionawr 21ain 2025 

(Ysgol Gynradd Ynysowen) 

PRESENNOL: 

HEFYD YN BRESENNOL: 

N O D I A D A U 

Stuart James (Ysgol Uwchradd Afon Taf) 
Jeff Beard (Ysgol Uwchradd Cyfarthfa) 
Owen Morgan (Ysgol Gynradd Parc Cyfarthfa) 
James Voros (Ysgol Gynradd Gellifaelog) 
Rhiannon Stephen Davies (Ysgol Arbennig Greenfield) 
Anna Morris (Ysgol Gymunedol Heolgerrig) 
Keith Maher (Ysgol Uwchradd Pen-Y-Dre) 
Simone Roden (Ysgol Gynradd Ynysowen) 
Alwen Bowen (Ysgol Rhyd Y Grug) 
Craig Flynn (Cyfarwyddwr Cyllid) 
Y Cynghorydd Gareth Lewis (Deiliad Portffolio y Cabinet dros Addysg) 
Anthony Lewis (Pennaeth Cynllunio, Cymorth ac Adnoddau Ysgolion) 

Joanna Lewis (Rheolwr LMS) 
Louise Ballinger (Cyfrifydd Addysg / Grŵp) 
Stacey Green (Clerc y Fforwm) 

Rhif Trafodaeth/Gweithredu 

1. Ymddiheuriadau 
Cafwyd ymddiheuriadau gan Sue Walker (Cyfarwyddwr Addysg), Abby Sharpe ( Abercanaid), Sarah 
Hopkins (Bendigaid Carlo Acutis), Mike O'Neill (Ysgol Uwchradd Pen-y-Dre), Paul Phillips (Ysgol 
Uwchradd Pen-y-Dre), Sarah Townsin (Ysgol Coed y Dderwen), Garhard Williams (Cynrychiolydd yr 
Undeb) ac Emma France (Clerc y Fforwm),  derbyniwyd pob ymddiheuriad. 

Agorodd y Cadeirydd y cyfarfod a diolchodd i bawb am eu presenoldeb a diolchodd i SR am gynnal 
y cyfarfod yn yr ysgol. 

2. Cofnodion y cyfarfodydd 

• 10 Rhagfyr 2024 - Fforwm Cyllideb Ysgolion - Cytunwyd (SJ & JB) 
• 08 Ionawr 2025 – Fforwm Cyllideb Ysgolion – Cytunwyd (JB & RSD) 
• 13 Ionawr 2025 - Gweithgor Fforwm Cyllideb Ysgolion – Cytunwyd (SR & SJ) 

3. Materion sy'n codi o'r cofnodion 

Dim 

4. Cyfartaledd v Cyflogau Gwirioneddol Athrawon 

Tudalen 1 o 5 



   

 

  

      
 

    
 

        
      
   

           
           

         
   

          
          

          
       

       
       

 
     

 
         

          
             
         

 
          

 
 

         
      

         
          

    
 

            
     

 
           

           
         

   
 

             
    

 

Rhif Trafodaeth/Gweithredu 

Pasiodd y Cadeirydd drosodd i JL i arwain ar hyn. 

Cyfeiriodd JL at y 3 atodiad a rannwyd: 

1. Trwy gyllid ADEW gofynnwyd i bob ALl arall ymateb gyda'u modelau cyllido ysgolion 
cyfredol, dim ond 9 ALl a ymatebodd. Fel y trafodwyd yn LlC FfCY ar 13.01.25, ar hyn o bryd 
defnyddir cymysgedd o fodelau. 

2. Yng nghyfarfod FfCY a gynhaliwyd ar 10.01.25 gofynnwyd i ymarfer cymharu gael ei gynnal 
yn dangos yr amrywiaeth mewn cyllid fesul ysgol dros 5 mlynedd yn seiliedig ar gyfartaledd 
y sector yn erbyn cyfartaledd ysgol. Yn y tabl hwn gallwch weld bod rhai enillwyr a chollwyr 
sylweddol gyda'r model cyfredol (cyfartaledd sector). 

3. Yn yr FfCY ar 13.01.25 rhannwyd tabl yn dangos effaith cyfartaledd ysgolion os yw'n 
berthnasol ym mlwyddyn ariannol 2024/25, mae hwn bellach wedi'i ddiweddaru i gynnwys 
effaith bosibl yn 2025/26. Mae colofnau cyntaf yn dangos cyfanswm y gost fesul ysgol gyda'r 
gost gyfartalog fesul ysgol. Ar wahân i hyn mae'r model UDRh fel yr argymhellir gan y 
gweithgor. Mae'r pedair colofn diwedd yn dangos cyllid a ragwelir ar gyfer 2025/26 yn 
seiliedig ar y ddau gynnig (cyfartaledd ysgol a chyfartaledd ysgol gyda UDRh ar wahân). 

Diolchodd y Cadeirydd i JL am y grynodeb hon. 

Crynhoodd y sefyllfa bresennol ar y pwnc hwn yn dilyn y diweddariad hwn a'r cyfarfod blaenorol. 
Mae aelodau'r FfCY a Llywodraeth Cymru wedi gwneud argymhellion clir, nawr i lawr i'r aelodau 
sy'n bresennol i dderbyn y cynigion hyn ai peidio. Roedd y Cadeirydd eisiau nodi bod ganddo ffydd 
fawr yn aelodau LlC ac yn parchu'r gwaith teg a phroffesiynol a wneir. 

Gofynnodd y Cadeirydd a oedd gan unrhyw aelodau unrhyw sylwadau cyn symud ymlaen i'r 
bleidlais. 

JL - ymddiheurodd ac esboniodd fod pwynt wedi'i golli yn y diweddariad cynharach. Yn y 
Llywodraeth ar 13.01.25 trafodwyd model taprog. Byddai hyn yn golygu y byddai ysgolion yr effeithir 
arnynt yn negyddol gan gyllid cyfartalog y sector ysgol yn gweld dull graddol o leihau cyllid dros 3 
blynedd. Byddai hyn yn golygu ym mlwyddyn 1 y byddai'r golled uchaf yn £36,000, byddai blwyddyn 
2 yn cael ei chynyddu i £72,000. 

JB – dim gwrthwynebiad i'r model taper. O ran hyn, roedd ysgolion yn cael effaith negyddol ar fodel 
cyfartalog y sector, a oedd model taper bryd hynny? 

AL – sector ar gyfartaledd yn system ariannu etifeddol pan ddaeth Merthyr yn awdurdod lleol. Efallai 
mai dyma pam rydyn ni'n gweld cyfartaledd sector ar draws ALl eraill, i gyd yn defnyddio system 
etifeddol. Nawr yn gweld rhai amrywiadau ar hyn h.y. pwyntiau sbot, addasiadau i gyd-fynd â'r 
gyllideb sydd ar gael. 

SJ – Mynegodd bryderon bod yr ALl yn symud tuag at gynllun cyllido nad yw'n cael ei ddefnyddio yn 
y rhan fwyaf o ALl eraill. 

Tudalen 2 o 5 



   

 

  

               
          

      
 

            
      

 
       

 
                

        
 

       
 

              
      

 
          

 
          

         
            

               
     

         
            

          
    

 
 

 
       

   
   
  

 
   

   
   

   
 

   
   

   
   

 

Rhif Trafodaeth/Gweithredu 

AL – rydyn ni'n ceisio edrych ar system sy'n ariannu ysgolion yn deg, mae un ALl bach arall yn 
defnyddio cyfartaledd ysgol. Edrychon ni ar bob model a ddefnyddir gan ALl eraill ac ni allwn weld 
cynllun gwell neu decach nag yr ydym yn ei awgrymu. 

RSD – a yw'r cynnig cyllido newydd hwn o gyfartaledd ysgolion yn achosi mwy o lwyth gwaith yr 
ALl? Ai dyma pam mae ALl eraill yn defnyddio cyfartaledd sector? 

SJ - a mwy o gost i ALl, yn enwedig gyda'r model taper. 

AL – Pe baem yn cadw at gyfartaledd y sector, byddem yn edrych i symleiddio hyn gyda phwyntiau 
spot, byddai hyn o fudd i'r ALl. Ni fyddai hwn yn fodel tecach a mwy teg. 

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am eu sylwadau. 

Y Cynghorydd GL – o ran yr ALlau na wnaeth ymateb, yn enwedig Rhondda Cynon Cynon Taf a 
Blaenau Gwent, a ydym yn gwybod pa fodel maen nhw'n ei ddefnyddio? 

AL/LB – Cyfartaledd sector rydym yn credu ond ddim yn siŵr ar hyn. 

Gwnaeth y Cadeirydd ei ddatganiad cloi; mae'n teimlo nad yw'r symud i'r ysgol ar gyfartaledd y 
ffordd ymlaen yn seiliedig ar y ffaith bod o'r 9 ALl a ymatebodd yn bennaf yn defnyddio cyfartaledd 
sector. O ran y rhai sydd ar eu hennill ac ar eu colled, mae'r ffigyrau yn siarad drostynt eu hunain. 
Hoffai feddwl y bydd y staff a gyflogir uwchlaw cyfartaledd y sector wedi dod â phrofiad ac wedi 
cael effaith gadarnhaol ar y disgyblion. Mae ganddo bryderon am y model UDRh, byddai hyn yn 
gadael un ysgol gydag CADY y tu allan i'r tîm arweinyddiaeth a allai gael ei ystyried fel triniaeth 
annheg a gallai fod yn fater recriwtio. Crynhoodd y Cadeirydd trwy ddweud, er bod rhai 
trafodaethau anodd, mae'n gobeithio bod pawb yn teimlo eu bod wedi cael mewnbwn cryf a chyfle 
i leisio eu barn. 

Pleidleisio 

1. O blaid symud o gyfartaledd y sector i gyfartaledd ysgol: 
Ydw – 8 
Nac ydw – 2 
Ymatal – 2 

2. O blaid model UDRh: 
Ydw – 10 
Nac ydw – 0 
Ymatal – 2 

3. O blaid model taper: 
Ydw – 9 
Nac ydw – 0 
Ymatal – 3 

Tudalen 3 o 5 



   

 

  

           
   

 
 
 

     
 

      
 

             
              

           
          

    
        

             
         

           
             

     
     
        

             
  

 
   

 
       

        
    

 
             

        
 

 
             

   
 

              
         

         
 

         
 

           
 

Rhif Trafodaeth/Gweithredu 

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am eu mewnbwn i'r hyn sydd wedi bod yn bwnc hir – mae'r holl 
gynigion wedi'u cario. 

5. Cymorth Ychwanegol (diweddariad cynnydd) 

Pasiodd y Cadeirydd i AL i arwain ar hyn. 

AL – bydd cydweithwyr yn ymwybodol ein bod wedi dechrau edrych ar brosesau cyllido ADY o fewn 
yr ALl. Fel rhan o hyn rydym yn edrych ar symud i ddirprwyo cyllid, sy'n golygu y bydd ysgolion yn 
derbyn hyn yn eu cyllid fformiwla. Byddai hyn yn golygu cael eglurder cyllid yn gynharach yn y 
flwyddyn at ddibenion cyllidebu. Mae grŵp gorchwyl a gorffen ADY wedi'i sefydlu gan Gavin 
Metheringham, cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf ar ddechrau mis Ionawr gyda chynrychiolwyr 
penaethiaid yn y grŵp. Yn y cyfarfod cyntaf hwn, cyflwynwyd modelau cyllido dirprwyedig posibl, 
edrychwyd ar ystod o opsiynau, gyda'r prif nod o leihau'r fflwcs yn y system. Y consensws yn y 
cyfarfod hwn gan benaethiaid oedd os ydym yn symud i fodel cyllido dirprwyedig, mae angen i ni 
ystyried y dyraniad presennol fel y brif sail. Mae angen i unrhyw fodel newydd ddiwallu anghenion 
y disgyblion heb unrhyw golled i ysgolion. Mae angen gwaith pellach yn yr LA, gan weithio gydag 
ALNCO's i leihau'r biwrocratiaeth bresennol a symleiddio'r system bresennol. Disgwylir i'r cyfarfod 
nesaf gael ei gynnal yr wythnos nesaf, gyda'r cyfarfod dilynol gyda'r grŵp tasg a gorffen yr wythnos 
gyntaf ym mis Chwefror. Y nod yw cyflwyno cynnig yn y cyfarfod hwn, gyda'r gobaith o gyflwyno ar 
gyfer y flwyddyn ariannol newydd ym mis Ebrill. Y nod wedyn yw cyflwyno cynigion i'r grŵp hwn 
trwy'r gweithgor ym mis Mawrth. 

Gofynnodd y Cadeirydd am unrhyw sylwadau: 

SR – Dim ond i egluro, er mai'r cynnig yw dirprwyo cyllid ADY i ysgolion. Bydd y cyfrifoldeb ynghylch 
anghenion ADY yn dal i fod gyda'r ALl. Nid yw'r cyllid presennol a gedwir yn ganolog ar gyfer ADY yn 
ddigon i dalu am anghenion y disgyblion. 

AL – mae llawer o bwysau wedi bod ar y gyllideb dros y blynyddoedd diwethaf, os ydym yn symud i 
gyllid dirprwyedig bydd yn rhaid i ni edrych ar hyblygrwydd yn y system i fodloni gofynion y 
flwyddyn. 

SR – mae'n rhaid i ni ddiwallu anghenion y plant. Bydd cost costau cyfreithiol yn llawer mwy na 
chost cymorth i ddisgyblion. 

AL – nid yw'r dull newydd yn ymwneud â chwilio am arbedion, mae'n fwy am ddiwallu anghenion 
ysgolion a gallu asesu anghenion yn fwy effeithlon. Mae'n rhaid i ni anelu at system lai anwadal, 
mae angen mwy o waith i ddod o hyd i ateb i hyn. 

SR – beth ydych chi'n ei olygu wrth system llai anwadal? 

AL – system lle rydym yn cydnabod ymlaen llaw lle mae pwysau a gofynion. 

Tudalen 4 o 5 



   

 

  

            
   

 
          

 
              

        
     

 
      

 

        
 

   
       
        
  
   
        
         
        
 

          
 

 
 

        
 

 

 

Rhif Trafodaeth/Gweithredu 

AM - soniwyd am ddemograffeg, e.e. eFSM - y pryder yma yw nad yw eFSM yn rhoi adlewyrchiad 
gwirioneddol o anghenion mewn gwirionedd. 

SR – mae'r model hwn wedi'i daflu allan, mae angen i'r cyllid fod yn seiliedig ar anghenion. 

AL – mae eFSM a WIMD yn cael eu cydnabod fel dangosyddion o ADY posib ond pan gafodd eu 
hystyried gan y grŵp teimlwyd nad oeddent yn agos iawn i'r anghenion gwirioneddol a aseswyd yn 
y system a dyna pam y cawsant eu gwrthod. 

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am y sylwadau. 

6. Dyddiad ac Agenda ar gyfer y cyfarfodydd nesaf 

Fforwm Cyllideb Ysgolion 
18fed Mawrth 2025 11.00am BCA 
08fed Gorffennaf 2025 11.00am I'w gadarnhau 

Gweithgor Fforwm Cyllideb Ysgolion 
04ydd Mawrth 2025 10.00am I'w gadarnhau 
13ed Mai 2025 10.00am I'w gadarnhau 
17eg Mehefin 2025 10.00am I'w gadarnhau 

7. Unrhyw fater arall fel y cyfarwyddwyd gan y cadeirydd 

Dim 

Caeodd y Cadeirydd y cyfarfod a diolchodd i bawb am eu presenoldeb. 

Tudalen 5 o 5 


